



TUẦN BÁO  
**PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG**

2922 Jolicoeur St.  
Montreal - H4E 1Z3  
CANADA

Điện thư : [aphancao@videotron.ca](mailto:aphancao@videotron.ca)  
WEB: [WWW.VOVI.ORG](http://WWW.VOVI.ORG)

Số 321

ngày 26 tháng 8 năm 2001

Tờ báo hàng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

**Tình Trời**

*Tình Trời sâu rộng chiếu nơi nơi  
Bình đẳng thương tâm độ bởi Trời  
Vũ trụ càn khôn không động loạn  
Quý yêu Trời Phật độ nơi nơi*

**Vĩ Kiên**

**Mục Bé Tám từ 24/06/01 đến 30/06/01**

Copyright 2001 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

**Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận.** Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường**

- 1) Muốn tiến tới Thượng Đế phải đi bằng cách nào?
- 2) Muốn có sự trường sanh bất diệt thì phải làm sao?
- 3) Nhắm mắt thấy sự êm dịu ban chiếu là sao?
- 4) Trung dung đại đạo là sao?
- 5) Thương tình tiến tới từ đâu?
- 6) Người tu thiền có quyền tham hay không?
- 7) Trung dung đại đạo là sao?

<p><b>1) Montréal, 24-06-2001 8 : 14 AM</b>  <i>Hỏi : Muốn tiến tới Thượng Đế phải đi bằng cách nào?</i>  Đáp : Thừa muốn đến gần Thượng Đế thì phải dững hành trong thanh tịnh</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Cương quyết tiến tu trong thực hành  Giải mê phá chấp tự phân ranh  Thực hành chất phát tùy duyên tiến  Thanh tịnh bình tâm hướng cõi thanh</i></p>	<p><b>2) Montréal, 25-06-2001 4 : 25 AM</b>  <i>Hỏi : Muốn có sự trường sanh bất diệt thì phải làm sao?</i>  Đáp : Thừa muốn có sự trường sanh bất diệt thì phải tận dụng sự thanh nhẹ của Trời Đất mà sống thì sự trường thọ sẽ được gia tăng</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Tâm trí qui nguyên sẽ đạt thành  Sống hòa các giới tự mình thanh  Chẳng còn lưu luyến tình ô trước  Phù hợp tình Trời tự đạt thành</i></p>
<p><b>3) Montréal, 26-06-2001 5 : 45 AM</b>  <i>Hỏi : Nhắm mắt thấy sự êm dịu ban chiếu là sao?</i>  Đáp : Thừa nhắm mắt thấy sự êm dịu ban chiếu là cảm nhận được từ quang của Thượng Đế có thể quán thông được những việc mà hành giả cần biết</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Duyên Trời ban chiếu khắp nơi nơi  Rõ lẽ Trời ban tự hiểu Trời  Học hỏi không ngừng tâm mộ đạo  Thành tâm thực hiện ý minh Trời</i></p>	<p><b>4) Montréal, 27-06-2001 3 : 52 AM</b>  <i>Hỏi : Trung dung đại đạo là sao?</i>  Đáp : Thừa trung dung đại đạo là tiến hóa từ trung tâm sinh lực cần khôn vũ trụ tiến tới đại la</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Bình tâm tiến hoá trung dung tịnh  Tự thức tự tu tự giải mình  Cơ đạo chính mình tâm ý chọn  Vô cùng tiến hóa tự mình minh</i></p>
<p><b>5) Montréal, 28-06-2001 3 : 55 AM</b>  <i>Hỏi : Thương tình tiến tới từ đâu?</i>  Đáp : Thừa thương tình tiến tới từ khi tâm tư cảm động</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Quý yêu lúc bản cùng cảm động  Thức giác tâm tu tự giải thông  Tái hợp chơn tình thông giải tỏa  Thành tâm tu luyện tự tâm hòa</i></p>	<p><b>6) Montréal, 29-06-2001 8 : 35 AM</b>  <i>Hỏi : Người tu thiền có quyền tham hay không?</i>  Đáp : Thừa người tu thiền có quyền giải bỏ không có quyền tham</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Khứ trước lưu thanh tự thực hành  Không không tự tại tự hành thanh  Muôn chiều sống động qui thành mối  Tự động gieo trồng trí tuệ thanh</i></p>
<p><b>7) Montréal, 30-06-2001 11 : 10 AM</b>  <i>Hỏi : Trung dung đại đạo là sao?</i>  Đáp : Thừa trung dung đại đạo là hướng tâm về sinh lực cần khôn vũ trụ có thể xuất phát tới vô cùng</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Niềm tin tiến hóa lý chơn hành  Thanh tịnh trung dung đạt giới thanh  Tiến hóa vô cùng tâm tự đạt  Hành trình khai triển rõ chơn hành</i></p>	

---

**THƯ TỪ LAI VÃNG**


---

TP HCM, ngày 20/6/2000

Kính gửi Thầy Tám,

Con năm nay 64 tuổi, Đinh Sửu, theo Pháp Thiên hơn 20 năm, xin Thầy hoan hỉ trả lời giúp con hai câu hỏi sau đây :

1) Tương lai ở Việt Nam ra sao ?

Mái ấm gia đình và quê hương là hai yếu tố hàng đầu của con trong sự "Sống", được hạnh phúc hay bất hạnh là do nghiệp chướng của mình. Gia đình con đã trốn vượt biển không được, chờ chương trình đi H.O cũng không xong. Năm 1990, con bị 40 con ong vò vẽ đánh trên đầu, bị ngắt xiủ 6 tiếng đồng hồ và được cứu sống, không chết là rất hi hữu.

2) Vậy tiền kiếp con là cái gì, có biết tu không ? Tại sao hiện tại hoàn cảnh của con kiếp này bị khắc nghiệt như vậy ?

Con xin Thầy hoan hỉ trợ giúp con vượt qua để có điều kiện, sức lực vươn lên đời lữ đạo.

Kính bái Thầy,

B NN

-----

Montréal, ngày 23/8/2000

NN,

*Thầy vui nhận được thư con đề ngày 20/6/2000, được biết con muốn hiểu thiên cơ, tương lai Việt Nam sẽ ra sao ? Thiên cơ để giáo dục phần hồn của con người tiến hóa, thấy khổ mà dứt khoát lo tu.*

*Ngày nay Thầy đã dứt khoát lo tu và không học hỏi về thiên cơ địa lý, tự cảm thấy vạn sự trên đời là không, chỉ lo tu là trên hết. Chuyện của kiếp này là chứng minh cho kiếp trước đã thiếu tu và tạo ra nghiệp lực động loạn cho đến nay, mọi việc đều bất thành.*

*Vậy con nên dầy công niệm Phật để khai triển đại trí, dũng mãnh tu tiến thì mới giải quyết được trận đồ hiện tại.*

*Quý thương,*

*Lương Sĩ Hằng*

*pháp danh Vĩ Kiên*

---

**HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN**


---

1) Xin các Thiên Đường thiên hướng tâm cho mẹ tôi là bà Trần Thị Hương tạ thế ngày thứ bảy 17 tháng 8 năm 2001 lúc 9:45 am tại nhà thương Santa Ana, Orange county, California hưởng thọ 78 tuổi

Chân thành cảm ơn toàn thể bạn đạo

Phạm Văn Khanh.

2) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho mẹ của con là Hoàng Thị Kim Chi tuổi nhâm thân 1932 pháp danh Từ Châu Huệ vừa tạ thế ngày 23 tháng 6 năm Tân Tỵ được siêu thăng tịnh độ .

Nay Kính

Trung Chi Phạm

---

**THƯ TẠ TỪ**


---

**LỜI CHÀO TẠ TỪ VÀ CẢM ƠN CỦA MỘT NGƯỜI SẮP CHẾT**

Kính gửi

- Các' bạn đạo vô vi khắp năm châu( để thông báo )
- Thầy LƯƠNG VĨ KIÊN ( để kính tường trình )

Kính thưa các bạn.

Tôi tên là : Phạm Hữu Bằng

Email : huubangpham@yahoo.com

Cựu quản lý THIÊN VIỆN VĨ KIÊN

Vì không nghe lời dạy bảo của THẦY và những khuyến cáo của NAM MAI , tôi cứ tiếp tục hút thuốc lá cho nên kết quả là ngày hôm nay tôi bị ung thư phổi trầm trọng. Hội đồng các bac' sĩ tại nhà thương ROYAL VICTORIA MONTREAL bó tay không chữa khỏi được. , chỉ có thể kéo dài sự sống thêm đôi chút. Tôi quyết' định ra đi không niú kéo thêm.

Từ độ theo THẦY chúng ta học đạo Cứu cánh của tôi là : TÂM ĐẠO GIẢI THOÁT CHO PHẦN HỒN . Theo tôn chỉ của THẦY là : HỌC NƠI TẤT CẢ . Tôi tạ từ thiên viện VĨ KIÊN với những bức thư ngỏ quang khai Dẹp tự ái , hạ mình theo NAM MAI học phép kiến tánh. Hơn 10 năm NAM MAI khổ công hướng dẫn Tôi hạ mình mỗi lúc một nhiều hơn, thực hành phép kiến tánh để cầu đạo GIẢI THOÁT. Kết quả là ngày nay: tôi bình an, thông dong bước vào cửa TỬ. Vì tôi đã thấy lại được CHÁNH ĐIỆN và bước vào ngự nơi QUỐC ĐỘ của chính mình. Phần xác hư hoại và chịu hành hình đền tội đó là việc đương nhiên của luật nhân quả .... Tôi vui vẻ chấp nhận.

Các ban. VÔ VI ! Sở dĩ anh em VÔ VI mình bị chia 5 xẻ 7 chỉ vì sự cao ngạo không chịu HỌC NƠI TẤT CẢ , HOÀ VỚI TẤT CẢ như THẦY đã dạy. Khi trở về nguồn tôi sẽ hướng tâm cầu nguyện cho các bạn.

Lá thư ngỏ này của một người biết mình sắp chết nên thiết tha đóng góp sự thật với tất cả niềm thương yêu xây dựng đáp lại những cảm tình mà các bạn đã điện thoại vấn an vì tôi không còn đủ sức tiếp nhận những điện thoại riêng lẻ từ các nơi gọi đến thăm hỏi mà các bạn khắp năm châu đã ưu ái dành cho một người sắp ra đi . Chân thành kính mong quý vị niệm tình tha thứ.

Montreal ngày 20 tháng 8 năm 2001

**PHẠM HỮU BẰNG**

cẩn đề

---

## Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Florida

---

Chúng tôi bạn đạo Florida xin trân trọng thông báo cùng các bạn đạo năm châu.

Vào ngày 22 tháng 7 2001 với sự ưu đãi của Đức Thầy chúng tôi bạn đạo Florida đã được diễm phúc lập hội sau nhiều năm khao khát.

Ban chấp hành hội với nhiệm kỳ năm 2001-003 như sau:

Hội trưởng : Trần Lan Châu

Phó hội trưởng : Nguyễn Trung Du

Tổng Thư Ký : Hồ Mỹ

Thủ Quỹ : Nguyễn Văn An

Danh xưng của hội từ nay là :

Hội Ái Hữu Vô Vi Florida

Vô Vi Friendship Association of Florida

Mục đích hoạt động của hội: làm việc ngay thẳng, chính trực , thành tâm phục vụ tất cả mọi người trong tinh thần bất vụ lợi không phục vụ riêng 1 nhóm hay cho 1 cá nhân nào cả và nhất nhất làm theo lời chỉ dạy của Đức Thầy.

Thay mặt ban chấp hành hội

Kính Báo

Trần Lan Châu

Địa chỉ liên lạc : Hội Ái Hữu Vô Vi Florida

203 Veranda Dr.

Lakeland, FL 33809-

Phone: 863-8157788

Fax: 863-6836877

Email : [dtlc888@msn.com](mailto:dtlc888@msn.com)

---

## Thông Báo của UBTC Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 2001

---

Chúng tôi xin thông báo sự thay đổi như sau về buổi ăn cơm sau ngày Đại Hội :

Vì lý do BTC Thiên Ca sẽ rất bận vào buổi chiều ngày thiên Ca, chúng tôi sẽ tổ chức đi ăn vào buổi trưa (Lunch) sau khi tàu cập bến (sáng sớm) và trước khi check-in Hotel (2pm-3pm) cho những ai có đóng thêm 10\$US cho bữa ăn này. Trước khi đến Hotel xe bus chuyên chở quý vị sẽ có 1 stop tại nhà hàng (ăn đồ Á Châu) và sau khi ăn xong mới về Hotel check-in để bạn đạo khỏi chờ lâu vì giờ check-in chính thức của Hotel là 2-3pm.

Sau khi check-in xong sẽ có xe bus đưa bạn đạo đi dự thiên ca tại Universal Studio. Sau buổi thiên Ca cũng có xe bus đưa trở về Hotel.

Còn buổi ăn tối ngày thiên Ca ( 3 tháng 11 - 2001) xin để tự túc .

Chi tiết chúng tôi sẽ nhắc lại tại Đại Hội.

Xin cảm ơn sự lưu ý của quý bạn đạo

UBTC DH

=====

